



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เด็กสะแกว 45 คนรุ่นแรก "โพธิวิชาลัย มศว" รับ ทุนการศึกษาพระราชทานพระเทพฯ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 กุมภาพันธ์ 2552 09:53 น.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิศาสตร์สังคม ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอน ณ โพธิวิชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว

ซึ่งโพธิวิชาลัยได้จัดตั้งขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การทำงานด้านการจัดการความรู้เพื่อสังคม ลักษณะการทำงานมีรูปแบบทำงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับ 5 ภาค ได้แก่ภาคีราชการและ ความมั่นคง ภาคงานวิชาการ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม และภาคีประชา สังคมและสื่อ การทำงานในพื้นที่เพื่อจัดตั้งโพธิวิชาลัยนั้น มศว ได้ลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานกับ ภาคีต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549

"จากรูปแบบการทำงานที่โพธิวิชาลัยมีปรัชญาการทำงานเพื่อเชื่อมโยงกับการพึ่งพาตัวเอง โดยเชื่อมโยงกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และกำลังขับเคลื่อนโพธิวิชาลัยให้เป็น นโยบายสาธารณะที่สังคมทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ ทั้งนี้เราได้รับข้อเสนอแนะของศ.นพ. ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่แนะนำเรื่อง 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัดสู่สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ซึ่งโพธิวิชาลัยก็เป็นต้นแบบหนึ่งที่ตั้งเน้นการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ จะนำไปเป็นแบบอย่างได้"

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อสังคม มี 5 วิชาเอกดังนี้ กลุ่มวิถีชีวิตกับธรรมชาติ กลุ่มกลไกกรรมธรรมชาติ กลุ่มวิชาวิทยาการชุมชน กลุ่มวิชาวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือสหกิจศึกษาและปฏิบัติการชุมชน

โดยนิสิตรุ่นแรกรับจำนวน 45 คน ต้องเป็นเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากนิสิตที่เข้าเรียนต้องกลับไปทำงานในจังหวัดสระแก้ว จึงรับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด โดยทุกคนต้องเข้าสู่ระบบการคัดเลือกด้วยวิธีสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัย มีการวัดคุณสมบัติต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการที่เยาวชนผ่านระบบการเรียนรู้มาจากโรงเรียน บ้าน และชุมชน ความรู้สึกนึกคิดลักษณะนิสัยใจคอ

"เหตุที่เราต้องคัดเลือกเยาวชนด้วยกระบวนการที่เข้มข้นเพราะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุก

คนจะได้รับทุนเล่าเรียนตลอดเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

////////

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 27 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดสอบในวันที่ 14- 15 มีนาคม  
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-649-5000ต่อ 5887